

Bến Tre, ngày 18 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức vận động Quỹ “Vi người nghèo” năm 2017

Căn cứ vào Hướng dẫn số 65/HD-MTTW-BTT ngày 22/01/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn công tác phong trào và tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vi người nghèo” năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 88/HD-MTTW-BTT ngày 22/9/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vi người nghèo” từ ngày 17/10 đến 18/11 năm 2017. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch vận động Quỹ “Vi người nghèo” năm 2017, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” giúp đỡ người nghèo trong tỉnh và đang lập nghiệp tại vùng kinh tế mới ngoài tỉnh, các tổ chức, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các doanh nhân trong và ngoài tỉnh tạo ra nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.

2. Việc vận động gây Quỹ “Vi người nghèo” được thực hiện trên cơ sở vận động sự tự nguyện ủng hộ của tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cộng đồng nghèo.

3. Yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tích cực vận động ủng hộ “Quỹ vi người nghèo” nhằm góp phần thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc thực hiện NQLT số 88/CP- ĐCTUBTWMTTQ Việt Nam ngày 07/10/2016 của Chính Phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

II. Nội dung

1. Công tác tuyên truyền:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Vận động “Quỹ vi người nghèo” các cấp trong tỉnh phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về kết quả vận động Quỹ “Vi người nghèo” trong năm qua tại cơ quan, đơn

vị, địa phương mình đồng thời thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức vận động, đóng góp tiền hoặc hiện vật về Ban Vận động cấp xã, huyện, tỉnh.

2. Công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện chương trình an sinh xã hội nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo”:

Năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, huyện tham mưu cho Ban Vận động cùng cấp tổ chức triển khai công tác vận động Quỹ Vì người nghèo và thực hiện Chương trình an sinh xã hội nhân Tháng cao điểm Vì người nghèo (bắt đầu từ ngày 01/11/2017 và kết thúc sau ngày 30/11/2017)

Các tổ chức thành viên các cấp là các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để tuyên truyền kết quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo trong tổ chức mình và vận động tham gia hưởng ứng việc đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội năm 2017 theo kế hoạch của Ban Vận động cùng cấp.

Tổ chức vận động gây Quỹ “Vì người nghèo” trong Tháng cao điểm Vì người nghèo được tiến hành trong tháng 11/2017 (từ ngày 01/11/2017 đến 30/11/2017, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy) với các nguồn vận động được phân bổ như sau:

*** Phương thức vận động:**

Vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thông qua vận động ủng hộ 01 ngày lương, ngày công trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang chính quy trong tỉnh và các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Sau khi kết thúc đợt vận động 01 ngày lương, ngày công trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang chính quy trong tỉnh. Ban Vận động các cấp chuyển 50% số tiền đóng góp vào tài khoản Quỹ “Vì người nghèo”; 50% còn lại chuyển vào tài khoản Quỹ Cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn và trích nộp theo phân cấp.

Số tiền và hiện vật vận động từ các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, nhân dân trong và ngoài tỉnh thì chuyển 100% vào tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

3. Hoạt động cấp xã, phường, thị trấn:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Vận động cùng cấp xây dựng, triển khai kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” và tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Tháng cao điểm Vì người nghèo của địa phương. Tập trung thu ủng hộ trực tiếp, tại chỗ, vận động cán bộ chuyên trách và không chuyên trách của xã, cán bộ đảng viên, hội viên các đoàn thể, hội quần chúng, hộ gia đình và cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm trên địa bàn